

# ส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย

เดือนมีนาคม 2556

สำนักงาน กศน. จังหวัดตรัง Tel.075218440 E-mail: librarytrang@gmail.com

## กิจกรรมเด่น เดือนนี้



**เมืองตรัง เมืองแห่งความสุข**  
นายประเสริฐ บุญเรือง เลขาธิการ กศน.  
ตรวจราชการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 56 เวลา 09.00 น. นายประเสริฐ บุญเรือง เลขาธิการ กศน. นางศุทธิณี งามเขตต์ ผอ. กลุ่มพัฒนา การศึกษานอกโรงเรียน และคณะสื่อมวลชน เดินทางตรวจ ราชการการดำเนินงานบ้านหนังสืออัจฉริยะ โดยมีนายประวิตร ทับเที่ยง ผอ.สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง นายอรรถ คงนวลโย ผอ.สถาบัน กศน.ภาคใต้ และคณะให้การต้อนรับและได้เดินทางไปอำเภอยายียดเพื่อเยี่ยมชม และให้กำลังใจการจัดบ้าน หนังสืออัจฉริยะ ณ บ้านเลขที่ 78/2 ม.1 ต.เขากอบ อ.ห้วยยอด จ.ตรัง โดยมีนายสุภาพ พลการ เจ้าของบ้านที่มีจิตอาสาเปิด บ้านให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตทั้งการอ่าน และเป็นศูนย์ฝึก อาชีพชุมชน



**เปิดแล้วบ้านหนังสืออัจฉริยะ** (ห้องสมุดประชาชนประจำหมู่บ้าน หรือชุมชน) เวลา 10.00 น.ของวันเดียวกัน นายประเสริฐ บุญเรือง เลขาธิการ กศน.และคณะเดินทางออกจากตำบลเขากอบ มุ่งสู่ ตำบลบางดี เพื่อเปิดบ้านหนังสืออัจฉริยะ โดยมีนายวิเชียร ทอง ประดับ เจ้าของบ้าน เป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 บ้านบ่อประคู้ พร้อมด้วยกำนัน นายกอบต.บางดี และชาวบ้านให้การต้อนรับอย่าง อบอุ่น ซึ่งหลังจากที่นายประเสริฐ บุญเรือง ได้เปิดป้ายบ้านหนังสือ อัจฉริยะเป็นที่เรียบร้อยแล้วได้กล่าวขอบคุณและชื่นชม การจัด บ้านหนังสืออัจฉริยะที่ชาวบ้านให้ความสำคัญ ตระหนักถึงการ อ่าน กันทั้งหมู่บ้าน “ผมขออนุญาตนำบ้านหนังสืออัจฉริยะหมู่ 4 บ้านบ่อประคู้ ต.บางดี อ.ห้วยยอด จ.ตรัง ไปเป็นตัวอย่างให้ จังหวัดอื่นๆ นำเป็นแบบอย่าง” เลขาธิการกล่าว



นพ.สุกิจ อัดโถปกรณ์ ส.ส.จังหวัดตรัง ผู้รักและกตัญญูต่อโรงเรียนบ้านทุ่งค่าย อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง ซึ่งเป็นแหล่งหล่อหลอมท่านในวัยเยาว์จนท่านประสบความสำเร็จในอาชีพแพทย์ และการเป็นส.ส.จนทุกวันนี้

วันที่ 1 มีนาคม 2556 โรงเรียนบ้านทุ่งค่าย อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง จัดกิจกรรม “พบของดีที่โรงเรียนบ้านทุ่งค่าย” โดยนพ.สุกิจ อัดโถปกรณ์ เป็นประธานเปิดงาน นายอนุสรณ์ พิชัยรัตน์ ผอ.โรงเรียนบ้านทุ่งค่าย ให้การต้อนรับ ซึ่งนพ.สุกิจ อัดโถปกรณ์ กล่าวด้วยความภาคภูมิใจว่า ผมเป็นศิษย์ที่นี่ครับ การดำเนินงานในวันนี้ มีการจัดแสดงความสามารถของนักเรียนในสังกัด สภพ.ตรัง เขต1 มีการจัดนิทรรศการ ออกร้านของดีประจำโรงเรียน ด้านสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง นำรถส่งเสริมการอ่านเคลื่อนที่ ให้บริการ ส่วน กศน.ตำบลทุ่งค่าย นำกลุ่มการผลิตผ้าบาติกให้พี่น้องฯ ได้ฝึกทำ กันอย่างสนุกสนาน และมีการสอนการพับดอกกุหลาบจากใบเตยอีกด้วย



**รถโมบายส่งเสริมการอ่านเดือนนี้**

- 01/03/56 กิจกรรมวิชาการ “พบของดีที่โรงเรียนบ้านทุ่งค่าย” ณ ร.ร.บ้านทุ่งค่าย อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง มีผู้เข้าใช้บริการกว่า 500 คน กิจกรรมเด่น นิทรรศการอาเซียน ฉาย VDO ท่องโลกอาเซียน และ การทำผ้าเช็ดหน้าบาติก
- 05/03/56 กิจกรรมวิชาการ ณ ร.ร.ตรังรังสฤษฎ์ อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม กว่า 300 คน กิจกรรมการ์ตูนอาเซียน
- 06/03/56 กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ณ ร.ร.บ้านทุ่งศาลา อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง ผู้รับบริการกว่า 115 คน กิจกรรมเด่นทักษะอาชีพ ทายปัญหาจากนิทาน
- 19/03/56 เวทีนำเสนอ “การจัดการเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วม” ณ ร.ร.ไทรงาม อ.นาโยง จ.ตรัง นักเรียนผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรม 180 คน กิจกรรมเด่นเล่นนิทานให้น้องฟัง
- 21/03/56 โครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดตรัง” ณ โรงเรียนควนสระแก้ว ต.นาโตะหมิง อ.เมือง จ.ตรัง นักเรียนประชาชนสนใจกิจกรรม กศน.กว่า 260 คน กิจกรรมเด่น ประดิษฐ์ดอกไม้จากใบยางพารา



# อิมท้อง อิมสมอง

เดือนนี้จะพาทุกท่านเดินทางไปลิ้ม  
ลอง คิมกาแฟสด @ นาเมืองเพชร กัน

**Core Ka-fair** ร้านนี้จะตั้งอยู่  
เลขที่ 41/1 ถนนตรัง-สีเกา ต.นาเมืองเพชร อ.สีเกา  
จ.ตรัง จุดสังเกตร้านจะเลยจากตลาดนัดนาเมืองเพชร  
ประมาณ 3 กม. ติดกับปั้มน้ำมันแล้วจะเจอร้าน **ร้านนี้  
มีดีอะไร?** มีชา – กาแฟสด-เค้กที่อร่อย - FreeWi-Fi –  
หนังสือดีที่นำอ่าน หลังจากจิบกาแฟสดแล้ว สอบถาม  
พนักงานก็ได้ทราบว่าร้านนี้ เข้าร่วมโครงการมุม  
หนังสือกับ กศน.สีเกา และได้เปลี่ยนมาเข้าร่วม  
โครงการบ้านหนังสืออัจฉริยะ กับ กศน.ตำบลนาเมือง  
เพชร กศน.อำเภอสีเกา ซึ่งทางคุณจุ่ม

เจ้าของร้านเป็นคนที่ชอบอ่านหนังสือ และที่ในร้านจะมีนิยายสาร  
วารสารใหม่ๆ ที่คุณจุ่มได้ซื้อมา บวกกับทาง กศน.อำเภอสีเกา จัดสรร  
ให้ มองไปที่ชั้นวางจะมีหนังสือพิมพ์ไทรภู กับคม ชัด ลึกให้ติดตาม  
ข่าวสารบ้านเมืองสดวันต่อวัน แต่ที่ประทับใจอีกอย่างหนึ่งคือทางร้าน  
มีชุดโต๊ะ-เก้าอี้ให้นั่งกันอย่างสบายเลยทีเดียว ก่อนที่ผมจะออกจากร้าน  
“ทางร้านเองก็ต้องขอบคุณ กศน.ที่มีโครงการบ้านหนังสืออัจฉริยะและ  
ทางร้านยินดีให้บริการประชาชนทุกคนเพื่อตอบแทน กศน. จากใจ  
เจ้าของร้าน”.....เดือนหน้าไปร้านไหนโปรดติดตาม.....

ก่อนที่ผมจะออกจากร้าน  
“ทางร้านก็ต้องขอบคุณ กศน.ที่มีโครงการ  
บ้านหนังสืออัจฉริยะและทางร้านยินดี  
ให้บริการหนังสือแก่ประชาชนทุกคน  
เพื่อตอบแทน กศน.”

## “ได้ร่วมฟ้าใบ ผู้ใหญ่เล่าอะไรให้เด็กฟัง”

บริเวณด้านข้างของรถโมบายส่งเสริมการอ่าน ทาง  
เจ้าหน้าที่ได้จัดพื้นที่ให้เหมาะกับการอ่าน คูสารคดี ทีวี  
ดาวเทียม วันนี้พิเศษหน่อย... นายจันทร์ชัย บริบูรณ์  
ผอ. กศน.อำเภอเมืองตรัง มานั่งเล่าเรื่องราวของหนังสือ  
พร้อมให้ข้อคิดดีๆ นอกเหนือจากการชม เพื่อความบันเทิง  
แล้ว ต้องได้สาระด้วย และท่านยังนั่งคูหนังสือกับเด็กจน  
จบตอน เท่ห์สุดๆๆๆ เลย





## โครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดตรัง”

วันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2556 ณ โรงเรียนควนสระแก้ว หมู่ 6 ต.นาโต๊ะหมิง อ.เมือง จ.ตรัง นายธีระยุทธ เอี่ยมตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานส่วนจังหวัดตรัง ร่วมจัดกิจกรรม บริการประชาชน ตำบลนาโต๊ะหมิง ตามโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดตรัง” ซึ่งแต่ละหน่วยงานให้บริการประชาชนกันอย่างเต็มที่ อาทิเช่น กลุ่ม อสม. ให้บริการอาหารขนมฟรี ภายใต้การสนับสนุนจาก อบต.นาโต๊ะหมิง ปศุสัตว์ ผลิตวัคซีน ให้คำปรึกษาด้านสัตว์เหล่ากาชาดจังหวัดตรังแจกแว่นตาสำหรับอ่านหนังสือ และเครื่องยังชีพสำหรับผู้สูงอายุ แจกทุนการศึกษา หน่วยงานท้องถิ่น และการออกร้านจำหน่ายสินค้าราคาถูกอีกมากมายหลายหน่วยงาน ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มรอยยิ้มให้กับประชาชน

สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง นายประวิตร ทับเที่ยง เข้าร่วมกิจกรรมไม่เคขาด และครั้งนี้ร่วมปลูกป่าลัม กับ ท่านผู้ว่าฯ ส่วน กศน.อำเภอเมืองตรัง โดยนายจันทร์ชัย บริบูรณ์ ผอ. ศูนย์ กศน.อำเภอเมืองตรัง นำครูอาสาฯ ครู กศน.ตำบล ให้บริการฝึกทักษะอาชีพ พับดอกไม้บายเตย ประดิษฐ์ดอกไม้จากใบยางพารา ให้คำแนะนำการศึกษาต่อ โดยเฉพาะการเรียนรู้ออนไลน์ ม.6 ใน 8 เดือน ด้านบรรณารักษ์จัดการส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับเด็กและเยาวชนด้วยการอ่าน ระบายสีตามจินตนาการพร้อมมอบกระเป๋าเอกสารให้น้องๆที่ฝีมือดีด้วย

## ประเด็น ถาม-ตอบ

**ถาม** บ้านหนังสืออัจฉริยะมีอะไรอ่านบ้าง ?

**ตอบ** จังหวัดตรังได้รับการจัดสรรให้การดำเนินงานบ้านหนังสืออัจฉริยะจำนวน 362 แห่ง จากจำนวนหมู่บ้านทั้งหมด 723 หมู่บ้าน คิดเป็น 50 % บ้านหนังสืออัจฉริยะมีหนังสือพิมพ์ให้อ่านวันละ 2 ฉบับ คือ หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ และหนังสือพิมพ์ คม ชัด ลึก แต่ละสัปดาห์จะมีหนังสือรายสัปดาห์ เดือนละ 4 ฉบับ ๆ ละ 20 บาท หนังสือรายปักษ์ เดือนละ 2 ฉบับๆละ 60 บาท รายสัปดาห์และรายปักษ์ทางสถานศึกษาจะจัดหาหนังสืออะไรก็ได้ไม่จำเป็นต้องเป็น คู่สร้างคู่สม หรือ ขวัญเรือน แต่ต้องเป็นราคา 20 บาท และ 60 บาท ให้บริการประชาชนส่วน กศน.ตำบล ห้องสมุดประชาชนฯ จะจัดหาหนังสือเพิ่มเติม จัดกิจกรรมที่บ้านหนังสืออัจฉริยะก็ย่อมทำได้

กลุ่มงานส่งเสริมการศึกษาดำเนินการ

นายประวิตร ทับเที่ยง ผู้อำนวยการ ที่ปรึกษา, นางอริษา รจนะ รองผู้อำนวยการ ที่ปรึกษาและหัวหน้ากลุ่มงาน

นายณพรัตน์ โชติเกษมกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เจ้าหน้าที่